

# “มารวย” บูลดีอกซูป’ตาร์ ชวนเพื่อนรักษาสุขภาพ อากาศร้อนอันตรายต่อสุนัขสายพันธุ์หน้าสั้น



กรู๊ปเพจของสมาคมบูลดีอกซูป’ตาร์แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “บูลดีอกซูป’ตาร์ รุ่นที่ 1” เพื่อเป็นการเปิดตัวกรู๊ปเพจเฟสบุ๊คของสมาคมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยผลโหวตภาพชนะเลิศเป็นของ “มารวย” อิงลิชบูลดีอกตัวอ้วนพี ที่ได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น 2,529 คะแนน ซึ่งภาพถ่ายของมารวยเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือธรรมดาๆ แต่สื่อได้ถึงอารมณ์ของสุนัขตัวหนึ่งที่นั่งมองของเล่นของตัวเองด้วยอาการงงๆ มีนงงๆ ปนกับความสงสัย ซึ่งสีหน้าท่าทางแบบนี้คือเอกลักษณ์ของสุนัขสายพันธุ์อิงลิชบูลดีอกที่หลายๆ คนหลงเสน่ห์ ... สำหรับมือใหม่ที่ยากจะเลี้ยงสุนัขอิงลิชบูลดีอกต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นสุนัขที่ไม่เหมาะกับอากาศร้อน และจะอันตรายมากถ้าอุณหภูมิร่างกายสูงจนเสี่ยงเป็นฮีทสโตรก



คุณนภาพร เขาพลอยแหวน เจ้าของมารวย เล่าว่า ด.ช. มารวย เขาพลอยแหวน เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เป็นสุนัขอิงลิชบูลดีอกเพศผู้ ตัวสีขาว ลายน้ำตาล เป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยร่าเริง แต่ก็มีแอบเหวี่ยงเวลาไม่ได้ตั้งใจ หวงของ ติดแม่ โลกส่วนตัวสูง รักการนอนเป็นชีวิตจิตใจ เจอมารวยครั้งแรกที่สนามหลวง 2 เข้าไปดูแล้วนั่งอุ้มเล่นอยู่สักพัก พอจะปล่อยให้มารวยเดินเข้ากรง มารวยกลับไม่ยอมเข้า กลับนอนอยู่ที่ตักเรา เลยคุยกับมารวยว่า จะไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ เลยต้องควักกระเป๋าตั้งจ่ายให้กับคนขายแล้วอุ้มมารวยกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโต

การเลี้ยงดู .... มารวยเป็นหมาที่เลี้ยงไม่ยาก กินง่าย แต่ก็มีแอบเรื่องมาก ด้วยความที่อาหารที่ใช้เลี้ยงดูมารวยนั้น เราหมั่นเวียนเปลี่ยนสลับกันทุกวัน เพราะไม่อยากรบกวนให้เกิดความจำเจ เลยทำให้มารวยเป็นหมาช่างเลือก แต่เวลาหิวขึ้นมาจริงๆ กลับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยที่เราไม่ต้องง้อ ส่วนเรื่องสุขภาพ...โรคฮิตที่มารวยมีมาให้แม่เวียนหัวเป็นประจำ คือโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังทุกชนิด ซึ่งโรคผิวหนังเป็นโรคประจำของสุนัขสายพันธุ์อิงลิชบูลดีอกอยู่แล้ว เนื่องจากบูลดีอกมีผิวหนังอ่อนบางและไวต่อสัมผัสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากความอับชื้น เกิดจากอาหาร เกสรดอกไม้ ไม้ดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แป้ง แชมพู

**นายสัตวแพทย์จิรพัฒน์ เสริมวัฒนากุล** มีข้อแนะนำสำหรับการดูแลสุนัขพันธุ์อิงลิชบูลดีอก เนื่องจากเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าว ด้วยลักษณะเฉพาะของระบบทางเดินหายใจของสุนัขพันธุ์นี้จะมีรูจมูกแคบหรือตีบ หลอดลมตีบง่าย ช่องปากมักจะมีเพดานอ่อนที่ยาวเกินไป เพดานปากส่วนนี้จึงมักไปขวางทางเดินหายใจ ทำให้เวลาสุนัขหายใจจะมีเสียงดังเหมือนคนนอนกรน การเห่าหรือใช้เสียงมากเกินไปอาจทำให้มีการบวมบริเวณด้านในของกล่องเสียงทำให้รูทางเดินหายใจแคบและหายใจไม่ออกได้ ลักษณะเหล่านี้ส่งผลให้สุนัขพันธุ์หน้าสั้นนั้นจะทน

ต่อสภาวะอากาศร้อนได้น้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ เพราะโดยทั่วไปสุนัขจะมีต่อมเหงื่อจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการระบายความร้อนเหมือนในคน สุนัขจะใช้การหอบเป็นหลักเพื่อระบายความร้อน และในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นทางเดินหายใจจะแคบและอุดตันได้ง่ายอยู่แล้ว จากโครงสร้างของใบหน้าที่ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าออกเพื่อระบายความร้อนได้รวดเร็วเพียงพอทำให้ความร้อนสะสมในร่างกาย เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติมากทำให้นำไปสู่ภาวะฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้

ฮีทสโตรก (Heat Stroke) คือ สภาวะที่สุนัขมีอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการอยู่ในสภาวะอากาศที่ร้อน หรือการออกกำลังกายหนักๆ เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงสุนัขระบายความร้อนไม่ทัน ทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดปกติ อาการสุนัขจะหายใจเร็วหอบ สีเหงือกและเยื่อเมือกแดง อาจจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และพบจุดเลือดออกตามตัว หรือมีเลือดออกมาพร้อมกับสิ่งคัดหลั่ง เช่น อาเจียน อุจจาระ ปัสสาวะ ถ้าพบสุนัขมีอาการ heat stroke สิ่งที่ต้องทำระหว่างพามาพบหมอคือ ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวสุนัข พร้อมกับนวดบริเวณกล้ามเนื้อ หรือเปิดพัดลมเป่าให้สุนัข เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพื่อช่วยในการระบายความร้อน ข้อแนะนำคือห้ามเช็ดตัวด้วยแอลกอฮอล์หรือนำสุนัขไปอาบน้ำที่เย็นจัดทั้งตัวเพราะจะทำให้เส้นเลือดหดและระบายความร้อนได้น้อยกว่าเดิม เมื่อเช็ดตัวสุนัขจนสามารถลดอุณหภูมิลงมาถึง 103 องศาฟาเรนไฮต์ จึงหยุดเช็ดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิร่างกายต่ำเกินไป เมื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วควรรีบพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพราะการที่อุณหภูมิร่างกายสูงอาจจะทำให้อวัยวะภายในเสียหาย เช่น ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ไต ระบบทางเดินอาหาร การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือและออกซิเจน ส่วนอาการของสุนัขนั้นจะน่าเป็นห่วงมากขึ้นกับสุขภาพของสุนัข และระยะเวลาที่ระดับความร้อนที่สุนัขได้รับ

คุณนภาพร เจ้าของมารวยกล่าวว่าเพิ่มเติมว่า สุนัขคือสัตว์เลี้ยงที่มีมิตรจรรยาดีมาก ไม่ว่าจะเป็นสุนัขสายพันธุ์ไหน สุนัขไทย สุนัขต่างประเทศ หรือสุนัขพันธุ์ทาง พวกเขาจะมีความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าของเหมือนว่าฟังภาษาถิ่น และกันรู้เรื่อง คนรักสุนัขทุกคนจะรู้สึกได้ทำให้พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสร้างความสุขให้เราได้เสมอ สำหรับประสบการณ์การเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะกับ “มารวย” ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์จากการหาข้อมูลการเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์อิงลิชบูลด็อก ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เลี้ยงอิงลิชบูลด็อกเหมือนกัน จนทำให้พวกเรากลายเป็นครอบครัวคนรักบูลด็อก ซึ่งในกลุ่มจะมีบูลด็อกตัวป่วนซ่าซนที่บรรดาแม่ๆ ยกให้เป็น “สุภาพบุรุษจุฑาเทพ” ประกอบด้วย มารวย โกโก้ ฮาเลย์ เจค และชายเต่า ซึ่งเมื่อรวมตัวกันเมื่อไหร่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับเสียงหัวเราะเสมอ

สำหรับความรู้สึกที่มีต่อมารวย บอกได้เลยว่า มันมากกว่าความรัก อธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทำให้เราหัวเราะ ทำให้เรายิ้ม เวลาเรามีเรื่องไม่สบายใจอะไร ไปได้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม งงๆ กลับมีแววตาที่อ่อนโยนซ่อนอยู่ในนั้น เราพูดเราคุยกับมารวยทุกวัน พูดจนเขารู้ทุกคำพูด ทุกการกระทำที่เราแสดงออกกับเขา เรามั่นใจว่ามารวยก็รักเราเท่าๆ กับที่เรารักมารวย มีบทเพลงๆ หนึ่ง ที่เราใช้ให้เป็นเพลงประจำตัวมารวย นั่น

คือเพลง เธอทั้งนั้น “ขอบคุณสรวงสวรรค์ ให้เราได้เจอกัน ขอขอบคุณคนๆ นั้น ที่ทำให้ฉันได้พบเธอ ขอขอบคุณทุกเรื่องราว  
ราว ต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอ เธอ .....สุดที่รัก”